



ที่ นร ๑๑๑๒/๒๒๔๙

สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอดำเนินการส่งรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้มีสิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในจังหวัด ในการเข้าสู่ระบบ TPMAP Logbook

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

อ้างถึง หนังสือจังหวัดกำแพงเพชร ที่ กพ ๐๐๑๗.๒/๑๖๗๘ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook ชุดใหม่สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด
และ QR code คู่มือและวิดีโอการใช้งาน

๒. Username และ Password ของระบบ TPMAP Logbook สำหรับผู้มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลในจังหวัด และ QR code คู่มือและวิดีโอการใช้งาน

ตามที่ จังหวัดได้มีการประสานขอข้อมูล Username และ Password ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการเข้าระบบ
TPMAP Logbook ซึ่งพัฒนาโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เพื่อนำข้อมูลของระบบไปใช้ประกอบการแก้ไขและติดตามปัญหา
ระดับครัวเรือนและระดับบุคคลบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ซึ่งสำนักงานฯ ได้ดำเนินการจัดส่ง Username และ Password ของผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านทางไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ให้กับทางจังหวัดแล้ว นั้น

ในการนี้ เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบเชิงเทคนิคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อรองรับการใช้งาน
ที่หลากหลายและครอบคลุม สำนักงานฯ จึงขอดำเนินการส่ง Username และ Password สำหรับท่าน (ชุดใหม่) และผู้มีสิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดของท่าน ผ่านทาง <https://logbook.tpmmap.in.th> พร้อมทั้งคู่มือและ
วิดีโอการใช้งาน เพื่อให้ท่านและผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการแก้ไข
และติดตามปัญหาระดับครัวเรือนและระดับบุคคลในพื้นที่ของท่านผ่านระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูล
ส่วนบุคคลในระบบเป็นข้อมูลที่รวบรวมจาก ๕ ฐานข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.)
บัตรสวัสดิการรัฐ (กค.) เบี้ยยังชีพ/ผู้สูงอายุ/คนพิการ (อปท.) ผู้พิการ (พม.) และสิทธิการรักษาพยาบาล (สปสช.)
ซึ่งท่านมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในการบริหารราชการภายในจังหวัดของท่าน ทั้งนี้ สำนักงานฯ
ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านพิจารณาจัดส่ง Username และ Password พร้อมทั้งคู่มือและวิดีโอการใช้งาน ไปยัง
ผู้มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยสำนักงานฯ ได้มอบหมายให้
นายกฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ E-mail: Klidtakom@nesdc.go.th และ
นางสาวอังวรา จ้อยสองศรี พนักงานบริหารงานทั่วไป ๓ E-mail: Angwara@nesdc.go.th เป็นผู้ประสานงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิขยน์นัท)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๓ และ ๖๒๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔